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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๕  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 
 

มาตรา ๒๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
กลุ่มที่ ๓ 

สถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง 
• มหาวิทยาลัยในกํากับ ๕ แห่ง 
• มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง ๘ แห่ง 
 กลุ่มที่ ๔ 
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
• สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
• สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
• สถาบันทดสอบทางการศึกษา 

 มาตรา ๒๖ หน่วยงานของรัฐสภา 
• สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
• สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
• สถาบันพระปกเกล้า 

มาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 
• กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 



 
๒

 
 ผลการพิจารณา    
 

สถาบันอุดมศึกษา   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ๑,๑๐๖,๖๒๘,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    ๗๗๙,๓๗๗,๗๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ๖๖๗,๓๗๕,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    ๘๗๖,๓๖๒,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ๙๔๙,๒๐๑,๑๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ๑,๓๑๕,๖๐๕,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    ๙๐๘,๗๕๙,๙๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ๗๗๑,๘๖๕,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    ๑,๓๐๖,๒๓๓,๖๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยในกํากับ ๕ แห่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ๑,๑๖๐,๐๗๖,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหิดล      ๑๐,๓๒๘,๘๔๘,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ๑,๔๕๗,๗๔๒,๕๐๐ บาท 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      ๕,๓๕๗,๙๙๒,๕๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๑,๓๗๑,๕๑๓,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยในส่วนกลาง ๘ แห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      ๓,๙๕๙,๒๑๘,๔๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      ๒,๕๕๔,๕๗๓,๑๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง      ๑,๒๗๘,๑๐๑,๒๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      ๒,๕๕๘,๙๔๑,๘๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยศิลปากร      ๑,๑๙๗,๔๓๙,๓๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      ๗๓๒,๒๘๔,๓๐๐ บาท 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     ๖๓๓,๙๐๑,๗๐๐ บาท 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน      ๑๖๓,๘๔๗,๒๐๐ บาท 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา สรุปประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 

- ช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานไดรับการจัดสรรงบกลางหรืองบเงินกู้ตามพระราช
กําหนดหรือไม่ เป็นจํานวนเท่าไร เสียหายจํานวนเท่าไร มีการแก้ไขเฉพาะหน้าอย่างไร และในปัจจุบัน
มห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ มี บั ณฑิ ต ที่ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า โ ท จํ า น ว น เ ท่ า ไ ร  
ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิชาที่เด่นที่สุดคืออะไร มีนักศึกษาจํานวนเท่าไร 

- สํานักงบประมาณควรวางกรอบนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้มีการกระจาย
งบประมาณแก่มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความสําคัญ 



 
๓

ตามหลักวิชาการไม่ควรนําสถิติหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเดิมเป็นหลักในการพิจารณา ควรคํานึงถึง
ข้อเท็จจริงเป็นหลักพิจารณาอย่างและนํา ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยมาประกอบพิจารณาด้วย 

- หลักสูตรในการสร้างบัณฑิตของหน่วยงานได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
หรือไม่ หน่วยงานได้มีผลงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมลํ้าทางสังคมหรือไม่ ส่วนการส่งเสริมและ
สนับสนุนภาษาที่สอง หน่วยงานได้จัดพื้นที่การใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการจัดสรร
งบประมาณให้มีความสอดคล้องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

- ในการจัดสรรงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรนําภารกิจหลักที่ สําคัญของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นหลักในการพิจารณาประกอบ เช่น ผลงานการวิจัยที่เพิ่มมูลค่าต่าง ๆ ส่วนการผลิต 
สายพันธ์เมล็ดพืชที่มีการผูกขาด หน่วยงานมีการช่วยเหลืออย่างไร 

- หน่วยงานมีแผนแม่บท การบริหารจัดการน้ําอย่างไร กรณีที่ ไ ด้รับความเสียหาย 
จากเหตุการณ์อุทกภัยทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบได้ทําประกันภัยจากเหตุอุทกภัย
หรือไม่ ถ้าได้ทําประกันภัย ขณะนี้ได้รับเงินชดเชยหรือไม่อย่างไร 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรเน้นการวิจัยด้านพืชเกษตรอย่างอื่นมากขึ้น และงบประมาณ
มีความเพียงพอต่อการวิจัยหรือไม่ ควรมีการจัดทําประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลงานวิจัยด้านการเพิ่ม
มูลค่าพืชเกษตร พร้อมทั้งควรมีการจัดแบ่งโซนนิ่งการวิจัยดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเกษตรในแต่ละ
ภูมิภาคว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

- ช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือหรือไม่ หาก
ได้รับเป็นเงินจํานวนเท่าไร และขอทราบรายงานผลการวิจัยการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแก่นักเรียน ซ่ึงจะ
ส่งผลดีหรือเสียอย่างไร 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความ
สมเหตุสมผล 

- หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันที่เปิดตามจังหวัดในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ควรมีการปรับ
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา 

- สถาบันบัณฑิตพัฒนศึกษาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างน้อย ซ่ึงตามหลักสูตร
ของสถาบันเป็นการสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารในการพัฒนาประเทศ สถาบันนิด้าเป็นสถาบันเปิดสอน
หลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซ่ึงควรมีการวางแผนในการเพิ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกให้มากข้ึน 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีความ
สมเหตุสมผล 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความ
สมเหตุสมผล 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีความ
สมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 



 
๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย   ๑,๔๑๗,๕๘๓,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย    ๙๒๐,๐๘๐,๒๐๐ บาท 

            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- กรรมาธิการสอบถามความคืบหน้าในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร  

และขอทราบโครงการจัดต้ังวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการอยากทราบปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในการประสานงานด้านงานวิจัย 
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับนานาชาติเป็นอย่างไร และผลในการจัดทําข้อมูลเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
อยากทราบว่ามีจํานวนพุทธศาสนิกชนเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       ๑,๐๔๕,๖๗๗,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้ชี้ แจงรายละเอียดงบประมาณในผลผลิต  ผู้ สํ า เร็ จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาธกิาร งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท  

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์       ๗๓๗,๘๔๐,๑๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบ
สาธารณูปการ พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       ๘๘๕,๐๖๐,๖๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบผลการผลิตบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
ว่าเป็นอย่างไรและขอทราบแนวทางในการได้รับการรับรองอย่างเร่งด่วนจากกระทรวงสาธารณสุข สําหรับ
บัณฑิตที่จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในสังคม 



 
๕

มหาวิทยาลัยบูรพา       ๑,๒๔๔,๓๑๕,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิ การแสดงความคิ ดเ ห็ นในการขอรั บสนั บสนุ นของมหาวิ ทย าลั ยบู รพ า  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่เกิดข้ึนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย โดยควรเร่งหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้กรรมาธิการขอให้
มหาวิทยาลัยนําองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการศึกษาและการสร้างบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้
ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่ตะวันออกเพื่อนําพาการบริหารวิชาการสู่สังคมอย่างยั่งยืน 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณ       ๙๓๑,๗๐๗,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิ การแสดงความคิ ดเห็นในการขอรั บสนั บสนุ นของมหาวิ ทยาลั ย ทั ก ษิณ  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยา 
เขตพัทลุง โดยอยากทราบว่าสามารถดําเนินการเสร็จส้ินในช่วงเวลาใด รวมทั้ง ขอทราบอัตราการ 
เก็บค่าธรรมเนียมของนักศึกษาในการเข้าพักในอาคารที่พักของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       ๕,๓๐๑,๑๙๒,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิ การแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เชี ยง ใหม่  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยด้าน 
การบริหารจัดการน้ําและขอให้รายงานผลการติดตามในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป ควรเพิ่ม
งบประมาณเพื่อดําเนินการในแผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือด้วย 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา       ๙๐๐,๖๔๘,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -           บาท 

               กรรมาธิ การแสดงความคิ ดเห็นในการขอรั บสนั บสนุ นของมหาวิ ทย าลั ยพะ เ ย า  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาหรือไม่ 
อย่างไร 

 
 
 
 
 



 
๖

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑,๘๒๐,๓๑๑,๓๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดการดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับใด 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
และการค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนทั่วไปให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยให้สูงขึ้น และ 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดงบประมาณในผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมรายการงบเงินอุดหนุนสําหรับทุนการศึกษา  
จํานวน ๑,๐๒๐,๓๘๖,๕๐๐ บาท  

- กรรมาธิการอยากทราบแนวทางในการแก้ปัญหากรณีนักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนในสถาบัน
กวดวิชามากกว่าการเรียนการสอนสถานศึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานจะมีแผนในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 

 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา       ๒๘๔,๓๒๑,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท              

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู   
และบุคลากรทางการศึกษา      ๒๒๔,๕๓๘,๔๐๐ บาท 

            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามจํานวนภาระหนี้สินของครูทั่วประเทศมีจํานวนเท่าใด และความคืบหน้าใน 
การแก้ปัญหาอย่างไร และขอทราบความคืบหน้าคดีแชร์ลอตเตอรี่ ปัจจุบันได้ดําเนินการไปแค่ไหน เพียงใด 

- กรรมาธิการขอทราบหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ใช้หลักเกณฑ์เดิม
หรือไม่ และกรรมาธิการได้แสดงข้อคิดเห็นในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูว่าควรแก้ไขเพื่อให้
อัตราดอกเบี้ยมีจํานวนที่ลดลง เพื่อช่วยเหลือสวัสดิภาพของครูให้ดียิ่งขึ้น 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดการรับรองปริญญาการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ครู) ๕ ปี 
มีผู้สําเร็จการศึกษาหรือยัง และกรณีครูที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร พร้อมทั้ง
กรรมาธิการขอทราบรายชื่อสถาบันที่ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ว่ามีที่ใดบ้าง 

 

 
 
 
 



 
๗

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       ๓๒๔,๙๒๓,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สรุปประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

- ในช่วงที่เกิดอุทกภัยท่ีผ่านมา หน่วยงานได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง และหน่วยงานได้รับ
งบประมาณจากงบกลาง วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย 
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจง ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ๗๒๐ ราย จํานวน ๓๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท  
อยากทราบว่าได้จัดสรรให้กับผู้เรียนทุกคนหรือไม่ และมีการกระจายทุนในแต่ละระดับชั้นอย่างไร และขอให้ชี้แจง
รายละเอียด ผลผลิตการให้บริการทางวิชาการ รายการค่าใช้จ่ายดําเนินงาน จํานวน ๑๐๑,๕๐๖,๔๐๐ บาท  
ใช้ดําเนินการเรื่องใด 

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) ๔๔,๔๖๑,๖๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า 
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามแผนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๖ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา ในการจัดอบรมผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ๖ หลักสูตร มีแผนเบื้องต้นอย่างไรและขอให้
ชี้แจงแผนการเบื้องต้น และขอให้ชี้แจงแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  
จํานวน ๔๔,๔๖๑,๖๐๐ บาท มีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างไร และได้มีการขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
หรือไม่ อีกทั้งกรรมาธิการขอทราบโครงการที่หน่วยงานได้ช่วยเหลือภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเพื่อนบ้าน 

- กรรมาธิการสอบถามปัญหาและอุปสรรคของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในการบริหาร
จัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบ
ทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ และขอทราบการประเมินผลการศึกษาของการศึกษานอกระบบ 
ว่าเป็นอย่างไร 

- การมาธิการสอบถามวิธีการในการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาในโครงการยกระดับการศึกษา
ประชาชนให้จบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน อยากทราบว่าการศึกษาตามโครงการดังกล่าวจะมีคุณภาพหรือไม่ และจะมี 
วิธีทดสอบทางการศึกษาอย่างไร 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ๑,๗๒๗,๖๙๗,๕๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันทดสอบทางการศึกษา        
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันทดสอบทางการศึกษามีความสมเหตุสมผล 
 

 
 



 
๘

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา       ๑,๔๗๐,๙๕๙,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอทราบรายละเอียดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร  
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และขอทราบผลการดําเนินงานในการเชื่อม
ความสัมพันธ์กับรัฐสภาในต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างไรและผลที่ได้รับเป็นอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามความคืบหน้ารายละเอียดในการตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เครื่องตรวจโลหะแบบเดิมผ่าน , เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ , เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลําเลียง
สัมภาระ 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงที่มาและรายละเอียดของงบประมาณหมวดเงินเดือนรายการเงินประจํา
ตําแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา ๑๔๗ อัตรา ขอจัดสรรจํานวน ๒๐๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท เสนอจัดสรรจํานวน 
๒๐๐,๓๑๙,๙๐๐ บาท 

 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร     ๖,๔๗๙,๙๘๒,๙๐๐ บาท 

            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นว่าควรยกระดับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาให้เทียบเท่ากับ
ข้าราชการตํารวจและควรวางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจรัฐสภาต่อสมาชิกรัฐสภาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
ควรให้ความดูแลสวัสดิการต่างๆ ด้วย และหากเป็นไปได้อยากให้มีการจัดงบประมาณเพื่อเป็นค่าเสี่ยงภัยให้ 
แก่ตํารวจรัฐสภาเพิ่มเติม 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่าย
สําหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านต่างประเทศ 
ของข้าราชการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และขอทราบรายละเอียดในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 

- กรรมาธิการขอทราบความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงรายละเอียดในการใช้
งบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอให้ชี้แจงรายละเอียดงบรายจ่ายอื่น ค่าก่อสร้าง 
อาคารที่พักสวัสดิการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบเป็นโครงการก่อสร้างอาคาร 
ที่พักแหล่งใด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในอาคารที่พักสวัสดิการสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรในแหล่งเดิม โดยในส่วนของการปรับปรุงพื้นทางเดิน ควรเร่งดําเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐานและเสร็จส้ิน
ตามเวลาที่กําหนดไว้ 

- กรรมาธิการได้แสดงข้อคิดเห็นว่าในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรมีข้าราชการชั้นผู้น้อยเดินทางติดตามด้วย และควรมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเพิ่มเบ้ียขยันให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วย 
 



 
๙

 

สถาบันพระปกเกล้า       ๓๙๖,๔๒๖,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง     ๑๔,๕๕๗,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้าและกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงว่างานวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบเป็นอย่างไร และหน่วยงานจะ 
มีแนวทางให้งานวิจัยสามารถยกระดับประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศได้อย่างไร 

- กรรมาธิการขอทราบแนวคิดเชิงนโยบายในการบริหารจัดการการศึกษาอบรบทางวิชาการเพื่อ 
เชื่อมสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ในการปลูกฝังเยาวชนใหม้ีจิตสาธารณะ 

 

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
             สถาบันอุดมศึกษา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 



 
๑๐

นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยลีงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 
 



 
๑๑

             สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณล์งร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันระหว่างประเทศ 
เพื่อการค้าและการพัฒนาลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาลงร้อยละ ๕ 



 
๑๒

                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
ลงรอ้ยละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สถาบันพระปกเกล้า 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบัน
พระปกเกล้าลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันพระปกเกล้าลง 
ร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,  



 
๑๓

นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนพัฒนาการเมือง 
ภาคพลเมืองลงร้อยละ ๐.๐๑             

 
              เลิกประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว ผู้สรุปผลการประชุม 
นายไชยกร  สุทโธ ผู้สรุปผลการประชุม 

         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรุปผลการประชุม
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล 

นางลักษณิน  สุดสโมสร  ผู้บันทึกข้อมูล 
                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

                         ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 

 


